

VPBank lần đầu tiên mang giải chạy Marathon kết hợp lễ hội âm nhạc đến Cần Thơ

22:24 16/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng Nexus Sport Events công bố hợp tác chiến lược - đồng tổ chức Giải chạy đêm "VPBank Can Tho Music Night Run 2024" tại thành phố Cần Thơ. Giải diễn ra trong 02 ngày 12 - 13/04/2024, hứa hẹn trở thành một lễ hội thể thao âm nhạc hoành tráng, chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, giải chạy đêm "VPBank Can Tho Music Night Run 2024" do VPBank và Nexus Sport Events đồng tổ chức lần đầu tiên sẽ diễn ra dưới hình thức của một lễ hội thể thao âm nhạc.

Toàn bộ đường chạy được bố trí các trạm tiếp nước như những sân khấu âm nhạc đường phố, với các ban nhạc luân phiên biểu diễn. Tại khu vực về đích là sân khấu được đầu tư công phu, hoành tráng cùng sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng sẽ làm bùng nổ cảm xúc của các vận động viên (VĐV).



VPBank lần đầu tiên mang giải chạy Marathon kết hợp lễ hội âm nhạc đến Cần Thơ.

Bên cạnh đó, những gian hàng ẩm thực cùng văn hóa đặc trưng của địa phương sẽ chuyển tải hình ảnh một Cần Thơ hài hòa, đậm bản sắc miền sông nước. Âm nhạc kết hợp với thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng, đã trở thành một xu hướng mới, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao tại Việt Nam thời gian gần đây. Khi hoạt động mang đậm tính nghệ thuật kết hợp với hoạt động thể chất sẽ tạo nên một lối sống đầy cảm hứng, tự do và phóng khoáng, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho các VĐV.

Với thông điệp “Music Makes You Move”, Ban Tổ chức (BTC) mong muốn mang đến một không gian âm nhạc kết hợp thể thao đặc sắc, lan tỏa một lối sống lành mạnh, tinh thần rèn luyện sức khỏe, đồng thời hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường. Giải dự kiến thu hút trên 5.000 VĐV tham gia chinh phục các cự ly 5km, 10km, 21km và cự ly 1,1 km dành cho trẻ em.



Chợ nổi Cái Răng địa điểm thu hút khách du lịch tại Cần Thơ.

Cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 170km, thành phố Cần Thơ được mệnh danh là “Tây Đô”, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, được đông đảo du khách trong nước và bạn bè quốc tế ghé thăm. Cần Thơ là thành phố sầm uất, phát triển và cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng miền Tây

Nam Bộ với nhiều địa danh nổi tiếng như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng,... “Việc tổ chức VPBank Can Tho Music Night Run là cơ hội tạo điểm nhấn để thu hút nhiều hơn du khách tới tham quan và trải nghiệm không chỉ ẩm thực, văn hóa mà còn tham gia trực tiếp vào sự kiện giải chạy, lan tỏa những giá trị thịnh vượng thể chất, thịnh vượng tinh thần và kiến tạo nên một cộng đồng người



Cầu Cần Thơ.

Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu đưa VPBank Can Tho Music Night Run trở thành lễ hội du lịch thể thao đẳng cấp quốc tế, mở rộng cự ly lên chuyên nghiệp (42 km), thu hút các VĐV quốc tế tham dự.

Toàn bộ đường chạy được đội ngũ chuyên gia đo đạc, xây dựng phương án an ninh, y tế, phục vụ theo chuẩn giải marathon quốc tế. Bên cạnh đó, các công nghệ nhận diện hình ảnh theo bib chạy, theo gương mặt và các ứng dụng công nghệ thông tin khác trong suốt quá trình vận hành giải chạy sẽ giúp VĐV có những trải nghiệm thật trọn vẹn.

VPBank cũng dành riêng ưu đãi mua bib cho khách hàng của VPBank. Cụ thể, khách hàng được định danh hội viên VPBank Prime và khách hàng ưu tiên VPBank Diamond trong thời gian diễn ra

chương trình khuyến mại sẽ được giảm giá lần lượt 35% và 40% (theo giá được công bố trên website giải chạy) khi mua bib trên app VPBank NEO.

Khách hàng là chủ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế (bao gồm cả thẻ chính, thẻ phụ và thẻ ảo) khi mua bib trên website Acitup.net sẽ được chiết khấu 30% trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, từ 17/01/2024 đến 09/04/2024. Chương trình ưu đãi áp dụng với các cự ly 21km, 10km, 5km. Nhiều năm qua, VPBank đã nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng” bằng những chiến lược và hành động cụ thể.

VPBank đã thành công gây dựng danh tiếng là một trong những thương hiệu uy tín của giới chạy bộ, được gắn tên với các sự kiện thể thao đỉnh cao, quy mô lớn trải dài trên toàn quốc từ Hà Nội, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ như VPBank Hanoi Marathon, VPBank Hanoi International Marathon, VPBank Bac Giang Marathon, Just Run, VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight....

Các giải chạy VPBank tổ chức luôn thu hút được số lượng lớn runner tham gia và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hiện VPBank cũng là doanh nghiệp sở hữu CLB chạy bộ nội bộ VPIron lớn nhất hiện nay với hơn 2.000 thành viên.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vpbank-lan-dau-tien-mang-giai-chay-marathon-ket-hop-le-hoi-am-nhac-den-can-tho>